



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TÀI LIỆU

**LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC THI ĐUA
XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐẨY MẠNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
GIAI ĐOẠN 2023 - 2030”**

Đơn vị đồng hành:

PHENIKAA 
UNIVERSITY

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TÀI LIỆU

**LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC THI ĐUA
XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐẨY MẠNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
GIAI ĐOẠN 2023 - 2030”**

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU
Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

TT	Nội dung	Trang
1	Chương trình Lễ phát động	3
2	Thông cáo báo chí	4
3	Báo cáo đề dẫn, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua	6
4	Các bài phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua của:	
4.1	Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam	11
4.2	Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh	13
4.3	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội	15
4.4	Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An	18
4.5	Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ	21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH

Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

(Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 10 tháng 6 năm 2023)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:00-08:30	Đón tiếp đại biểu	Ban Tổ chức
08:30-08:45	Văn nghệ chào mừng	Trường Đại học Phenikaa
08:45-08:50	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
08:50-09:00	Báo cáo đề dẫn, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua	Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh
09:00-09:30	Phát động Phong trào thi đua	Thủ tướng Chính phủ
09:30-10:00	Phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua	Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam
		Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
		Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội
		Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
		Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ
10:00-10:10	Phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua và đáp từ	Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
10:10-10:20	Nhấn nút khởi động cam kết hưởng ứng Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động	Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương
10:20-10:30	Kết thúc Lễ phát động và chụp ảnh lưu niệm	Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BAN TỔ CHỨC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

Ngày 10/6/2023, tại Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh/thành phố trong cả nước.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng một số bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố sẽ phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua. Bộ Giáo dục và Đào tạo với vai trò chủ trì cũng sẽ có báo cáo về một số kết quả hoạt động xây dựng xã hội học tập và đề xuất các nội dung của Phong trào thi đua.

Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố sau sự kiện này sẽ triển khai Phong trào thi đua sâu, rộng và thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, địa phương, để cả hệ thống chính trị, toàn dân hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Một số kết quả thực hiện xây dựng xã hội học tập

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010”. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và năm 2021, Đề án “Xây dựng

xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc triển khai các Đề án này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng, đa dạng về mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Hiện cả nước có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; 10.469 trung tâm học tập cộng đồng; 5.642 trung tâm ngoại ngữ - tin học; 658 cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Số lượng cơ sở giáo dục thường xuyên tư thực tăng nhanh, đặc biệt là hệ thống trung tâm tin học, ngoại ngữ, đã hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, giáo viên và mọi người dân theo hướng xã hội hoá.

Trong 4 mục tiêu chính của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” đã đạt được 2 mục tiêu lớn là “Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục”, “Học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn”. Đến nay, 63/63 tỉnh/thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, trong đó 46/63 tỉnh/thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 63/63 tỉnh/thành phố đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

Một kết quả quan trọng khi thực hiện Đề án là hình thành được mô hình xã hội học tập ở cấp xã. Đây là bước đi chiến lược chỉ có ở Việt Nam. Trong khi các nước xây dựng xã hội học tập ở cấp thành phố trở lên thì Việt Nam đã tiếp cận tới cấp nhỏ hơn là cơ sở và tạo động lực, huy động được người dân tham gia học tập. Cách làm riêng này đã được UNESCO và các quốc gia công nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy còn những hạn chế, rào cản xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đúng mức. Các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường chưa đa dạng, phong phú, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn. Sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế...

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự cần thiết, tác động và ích lợi của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, cần triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “Diệt giặc đói” đến nay, chưa có phong trào thi đua mang tầm quốc gia được phát động về lĩnh vực xã hội học tập. Đây là sự tiếp nối và phát huy những thành quả của phong trào thi đua yêu nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**BÁO CÁO ĐỀ DẪN**

**Tại Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập,
đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”**

TS. Ngô Thị Minh

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được sự phân công của Ban tổ chức, tôi xin trình bày báo cáo đề dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam để gửi tới Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ phát động Phong trào thi đua với các nội dung quan trọng sau đây:

Như chúng ta đã biết, ý tưởng về xã hội học tập bắt đầu được UNESCO thảo luận vào cuối những năm 60 của thế kỷ XXI, đã nhấn mạnh giáo dục cần phải có phạm vi bao phủ tới toàn bộ cộng đồng và diễn ra trong suốt cuộc đời mỗi cá nhân. Học tập suốt đời chính là chìa khóa của thế kỷ XXI, vượt xa hơn sự phân chia truyền thống giữa giáo dục ban đầu và giáo dục thường xuyên. Sự cần thiết phải nhìn nhận lại xu hướng giáo dục toàn cầu, trong đó có yêu cầu các nền giáo dục buộc phải chuyển dịch theo hướng mở và học tập suốt đời, các xã hội cần thiết phải phát triển theo hướng trở thành xã hội học tập. Nhiệm vụ thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đã trở thành một hướng đi tất yếu của mọi quốc gia để bảo đảm sự phát triển thịnh vượng, nhân văn, bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Tại Nhật Bản, năm 2001, Chính phủ Nhật Bản thành lập Cục Học tập suốt đời với tư cách là cơ quan trung ương có chức năng, nhiệm vụ phân tích, nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thúc đẩy học tập suốt đời trên toàn quốc. Tại Malaysia, năm 2011 Bộ Giáo dục đại học đã công bố chính sách “Thúc đẩy văn hoá học tập suốt đời giai đoạn 2011 - 2020” thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ nhằm tạo hành lang chính sách và đầu tư các nguồn lực cần thiết để học tập suốt đời trở thành một trong 3 trụ cột chính trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia, bên cạnh giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Điều này cũng minh chứng cho nỗ lực của Chính phủ trong việc biến học tập suốt đời trở thành một nét văn hoá của quốc gia, một phong cách sống của người dân, chứ không chỉ là một mệnh lệnh chính trị mang tính định hướng.

Tại Việt Nam, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập luôn là chủ trương được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Điều này được thể hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử, từ trăm trở “ai cũng được học hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi nước ta giành độc lập cho tới những chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua. Trục tiếp nhất, ngày 18/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010” với tiêu chí tổng quát là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người dân, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, liên

tục, học suốt đời, học ở mọi lúc, mọi nơi, mọi trình độ; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng, phát triển giáo dục; mọi người, mọi tổ chức đều có trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập và tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục phê duyệt Đề án giai đoạn 2012 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030.

Trải qua các giai đoạn triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập”, đến nay giáo dục nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như: hình thành hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất từ giáo dục mầm non đến đào tạo sau đại học; việc mở rộng mạng lưới, quy mô giáo dục khắp các vùng, miền của đất nước; sự đa dạng hóa các loại hình trường, lớp và phương thức cung ứng, kết nối giữa các trình độ đào tạo được cải thiện; công bằng xã hội trong giáo dục có nhiều tiến bộ, các phong trào thi đua, khuyến học, khuyến tài đã từng bước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Phong trào khuyến học, khuyến tài đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương; môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, gắn với cuộc vận động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập đang được nhiều địa phương quan tâm, chỉ đạo.

Những kết quả bước đầu đó đang ngày càng đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của đất nước. Đặc biệt, Luật Giáo dục 2019 ra đời đã thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; cụ thể hoá các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, tạo hành lang pháp lý để phát triển giáo dục Việt Nam theo hướng mở, liên thông, tạo cơ hội học tập bình đẳng và suốt đời cho mọi người dân. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy còn một số hạn chế, bất cập, rào cản trên con đường xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam như: Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang chưa đúng mức; tầm quan trọng và lợi ích của tự học, học thường xuyên, học tập suốt đời nhằm phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực nghề nghiệp, tự tạo việc làm, hoàn thiện cá nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển đất nước bền vững chưa được nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ.

Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, từ các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội, đến các doanh nghiệp, người dân về sự cần thiết, tác động, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Sự tác động và phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi toàn diện nền kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu không có tri thức, và tri thức không được bồi đắp thường xuyên thì không thể tồn tại, phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, tất yếu phải xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, đáp ứng sự phát triển bền vững của đất nước, của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Từ Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và quan điểm của Đảng ta tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ rõ về phát triển giáo dục: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài; tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới để phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII yêu cầu: Mỗi tổ chức cần có biện pháp phù hợp thúc đẩy việc học tập suốt đời của các thành viên, hội viên trong tổ chức để góp phần cùng với gia đình, dòng họ, thôn bản, tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang... không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, coi đó là nội dung quan trọng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tất cả các cấp, các ngành: Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác...

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Xây dựng xã hội học tập là một quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi những cách tiếp cận tích hợp và hệ thống. Đây cũng là con đường khó khăn, nhưng tất yếu phải đi để một nền giáo dục không bị bỏ lại phía sau so với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và một quốc gia không biệt lập khỏi dòng chảy mạnh mẽ của toàn cầu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất". Thi đua yêu nước là sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của đại đoàn kết. Ngày 11/6/1948, Bác đã phát động phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, nhờ vậy mà nạn xóa mù chữ đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc, đã khơi dậy được tinh thần học tập mạnh mẽ trong toàn dân, góp phần to lớn vào chiến thắng vang dội trên khắp các lĩnh vực. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua ái quốc đã đóng góp một phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, các phong trào thi đua luôn có vai trò rất quan trọng. Sau năm 1954, các phong trào thi đua đã hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất

nước; xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và tạo cơ sở vật chất chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Sau năm 1975, đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, các phong trào thi đua cũng không ngừng được phát động. Tuy nhiên, chúng ta chưa có phong trào thi đua nào mang tầm quốc gia được phát động về lĩnh vực xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học kỹ thuật đã phát triển, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội.

Trước những yêu cầu cấp bách và quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học Việt Nam tham mưu với Chính phủ, tổ chức một số cuộc họp và lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương để bước đầu hoàn tất hồ sơ dự thảo Chương trình triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” theo quy định. Hôm nay, thật ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bác đã viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, được sự nhất trí của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam long trọng tổ chức buổi lễ để Thủ tướng đến dự, chỉ đạo và chính thức phát động Phong trào trong toàn quốc với chủ đề “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” nhằm mục đích: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân, lấy học tập làm chìa khóa mở ra hướng đi để xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhân lực tại chỗ như một khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ đặt ra là cần gắn kết chặt chẽ Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” với các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời bám sát xu thế phát triển xã hội học tập của thế giới hiện đại, đặc biệt là các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc về xây dựng nền giáo dục có chất lượng và bốn trụ cột của UNESCO “học để chung sống, học để biết, học để làm và học để tồn tại”.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Nội dung cụ thể của Phong trào thi đua này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phát động và chỉ đạo mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội, các doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi công dân tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập; thi đua xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế giáo dục, thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân có cơ hội học tập suốt đời; thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, trong đó có giải pháp

tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; thi đua thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập; vận động toàn dân tham gia xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời; thi đua tăng cường thông tin về kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục người lớn, công nghệ đào tạo mở, từ xa; xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời đối với mọi công dân.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Là một bộ phận không thể tách rời của giáo dục khu vực và thế giới, hệ thống giáo dục Việt Nam tuy đã chuyển mình tích cực theo hướng mở và học tập suốt đời trong những năm qua, nhưng vẫn còn rất cần một công cụ điều hành, quản lý mạnh mẽ như Luật Học tập suốt đời để đưa học tập suốt đời từ một chủ trương lớn trở thành hiện thực, một nét văn hoá của quốc gia. Chính vì vậy, sau buổi lễ phát động đầy ý nghĩa hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn Phong trào thi đua này sẽ là một trong những phong trào trọng tâm trong các phong trào thi đua của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, các địa phương, các hoạt động cụm, khối thi đua. Phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và huy động, tập trung được nguồn lực của nhà nước, địa phương cũng như toàn xã hội tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua quan trọng này. Kịp thời phát hiện, công nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển.

Một lần nữa tôi xin kính chúc Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương tới các địa phương và ngành Giáo dục luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc buổi lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” của Chính phủ tại Trường Đại học Phenikaa hôm nay sẽ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG VÀ TÍCH CỰC THỰC HIỆN Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

***GS.TS Nguyễn Thị Doan
Nguyên Phó Chủ tịch nước,
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam***

Trước tiên, thay mặt cho các cấp Hội Khuyến học Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Lễ phát động được tổ chức đúng vào dịp đất nước ta kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” (11/6/1948 - 11/6/2023). Nhờ có cuộc thi đua này mà đất nước ta đã ngày càng phát triển và được như ngày hôm nay. Do đó, chúng tôi coi cuộc thi đua do Thủ tướng phát động là dấu ấn quan trọng, là động lực thúc đẩy toàn dân thi đua học tập nhằm nâng cao dân trí, bồi đắp tri thức để phát triển bền vững, đưa đất nước phát triển bằng tri thức và bằng sức sáng tạo của tất cả nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội Khuyến học Việt Nam nhiệt liệt chào đón và xin hưởng ứng lời phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Hội sẽ triển khai cụ thể và phát động thi đua trong toàn hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam nhằm góp phần thực hiện tốt Phong trào thi đua này.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập từ năm 1996, là Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có mục đích tự thân. Đối tượng phục vụ của Hội là khuyến khích, thúc đẩy toàn thể nhân dân Việt Nam học tập, học tập suốt đời. Suốt hơn 1/4 thế kỷ qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, các cấp hội đã sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua nhằm liên kết, phối hợp với các lực lượng xã hội, cơ sở giáo dục, động viên, thúc đẩy việc học tập suốt đời của nhân dân và đã thu nhiều kết quả tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đóng góp tích cực cho phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, kinh tế - xã hội của nước nhà. Tuy nhiên, đây mới là những phong trào do Hội phát động nên sức lan tỏa chưa cao.

Vui mừng chào đón sự kiện đầy ý nghĩa này, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục làm nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần hoàn thành tốt những nội dung thi đua do Thủ tướng phát động. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ, khách quan, toàn diện đến từng cá nhân, gia đình và đất nước, khoa học kỹ thuật trên thế giới tiến bộ không ngừng, “Ai không học là lùi, công việc sẽ gạt mình lại phía sau” như lời Bác Hồ dạy từ

ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Trong điều kiện đó, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để hưởng ứng Phong trào thi đua như sau:

1. Xây dựng kế hoạch và phát động Phong trào thi đua này trong toàn hệ thống Hội với những nội dung, tiêu chí và giải pháp cụ thể nhằm triển khai các nội dung có liên quan trong Phong trào thi đua do Thủ tướng phát động. Định kỳ có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời.

2. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ hơn về Phong trào thi đua trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhằm góp phần làm chuyển biến nhận thức trong cộng đồng, từ đó thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

3. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đã ký kết, đặc biệt với Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện tốt các mô hình học tập: gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, huyện học tập, tỉnh học tập và công dân học tập đã được Chính phủ giao. Thực hiện tốt các mô hình học tập nêu trên chúng ta sẽ có xã hội học tập như mong muốn.

4. Tiếp tục duy trì và phát triển các hình thức thi đua, phát triển quỹ khuyến học nhằm khuyến khích người lớn ở mọi lĩnh vực và học sinh các bậc học tích cực học tập, học có kết quả tốt thông qua việc trao học bổng “Học không bao giờ cùng” theo lời Bác Hồ dạy và các hình thức khuyến khích phù hợp khác, phát huy giải thưởng “Nhân tài đất Việt”, trong đó có giải “Tự học thành tài” dành riêng cho nông dân do tự học tập, nghiên cứu mà có sáng kiến cải tiến, phát minh mang tính khoa học và thực tiễn, đã được áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu cho gia đình và quê hương, đất nước. Hội cũng sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện Phong trào thi đua này.

5. Toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam từ trẻ đến già nguyện đoàn kết nhất trí, tích cực học tập, học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nhu cầu cuộc sống và quyết tâm thực hiện Phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Cuối cùng, chúc Thủ tướng và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Phong trào thi đua nhận được sự hưởng ứng của toàn dân, các cấp, các ngành và thành công tốt đẹp, cả nước ta sẽ trở thành xã hội học tập, ai cũng thực hành học tập suốt đời theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam thành “Dân tộc thông thái” như mong muốn của Người.

Xin trân trọng cảm ơn./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**PHÁT BIỂU HƯỞNG ỨNG**

Tại Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

Phan Văn Mãi

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Để triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, hôm nay cho phép tôi thay mặt nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin hưởng ứng Phong trào thi đua với các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh quán triệt nội dung Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền Thành phố đối với việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh việc phối hợp của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm triển khai có hiệu quả và từng bước đạt các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa nội dung tham gia xây dựng xã hội học tập vào kế hoạch hàng năm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và là tiêu chí đánh giá thi đua đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

3. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời. Đa dạng nội dung giáo dục, đào tạo, đổi mới mạnh mẽ các phương thức giảng dạy và học tập kết hợp với việc ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ thông tin và khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở để mở rộng tiếp cận và nâng cao năng lực tự học và chất lượng học tập cho mọi người dân.

4. Tăng cường công tác phối hợp, liên kết giữa các ngành, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa thể thao để tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, hiệu quả gắn với phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố, giúp người dân trang bị kiến thức chăm lo cuộc sống, nâng cao dân trí. Đồng thời, phát triển các mô hình trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

5. Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trên địa bàn Thành phố, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác nhằm thúc đẩy việc học tập trong mọi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, phát triển công nghệ đào tạo mở và từ xa. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc huy động các nguồn lực để tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm tạo ra các cơ hội học tập cho mọi người. Phấn đấu trở thành thành viên chính thức mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) điều hành.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Nhân dịp Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, tôi mong muốn mọi người dân Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia việc học tập suốt đời, chung tay, góp sức xây dựng xã hội học tập, xây dựng Thành phố trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu; chúc Lễ phát động Phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

PHÁT BIỂU HƯỞNG ỨNG

**Tại Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập,
đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”**

Phạm Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt các tầng lớp nhân dân Thủ đô trân trọng gửi tới Thủ tướng Chính phủ, các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ phát động Phong trào thi đua ngày hôm nay thành công tốt đẹp.

Trước hết, tôi xin được bày tỏ những quan điểm đề khẳng định sự đúng đắn trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về xây dựng xã hội học tập, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” theo từng giai đoạn.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tri thức và học tập luôn là những giá trị quý báu, mang lại sự phát triển và tiến bộ của mỗi quốc gia. Theo đó, công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Bởi vậy, Hà Nội phải vừa phát huy bề dày truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động được nguồn nhân lực tổng hợp, niềm tin và sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Sau 18 năm triển khai thực hiện các Đề án “Xây dựng xã hội học tập” do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đặc biệt là Đề án giai đoạn 2012 - 2020, Hà Nội là địa phương hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản của Đề án, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn tỷ lệ chung của cả nước (*Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 99,97% (cả nước đạt 97,85%); số cán bộ, công chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 100% (cả nước đạt 93,89%); số cán bộ, công chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 đạt 50% (cả nước đạt 43,53%); số cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt 100% (cả nước đạt 94,22%)*)...

Góp phần vào những kết quả đó, trong những năm qua, các tầng lớp nhân dân Thủ đô mà nòng cốt là Mặt trận tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội đã xây

dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác khuyến học của Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2022, toàn Thành phố có 1,6 triệu hội viên Hội Khuyến học, đạt tỷ lệ 19,5% tổng dân số của Hà Nội; tỷ lệ “Gia đình học tập” đạt 67,4%; “Dòng họ học tập” đạt 59%, “Cộng đồng học tập” đạt 77%, “Đơn vị học tập” đạt 89%; mô hình “Công dân học tập” đang được xây dựng và nhân rộng, phân đầu năm 2023, tỷ lệ “Công dân học tập” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt 30%.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Xây dựng xã hội học tập vừa là một nhiệm vụ cấp bách, vừa là một yêu cầu chiến lược, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của nền giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện nay, quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quyết định trong việc biến đổi nền kinh tế Việt Nam thành một nền kinh tế tri thức, góp phần đưa xã hội Việt Nam thành một xã hội trí tuệ, hiện đại, hội nhập kinh tế thế giới.

Phát huy kết quả đã đạt được và hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống Mặt trận tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội xác định cần làm tốt hơn với vai trò đoàn kết, tập hợp các cá nhân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, đặc biệt tập trung vào việc thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Mặt trận các cấp Thành phố, các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích to lớn của Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài theo nguyên tắc tự học là chính, để việc học tập là một nhu cầu của cuộc sống, như cơm ăn, áo mặc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cơ quan, đơn vị, đất nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước.

2. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa nội dung thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, cụ thể Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào thi đua “Xây dựng gia đình, ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, xây dựng gia đình, cơ quan đơn vị, khu dân cư văn hóa không có tệ nạn xã hội... Phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực đề xuất những sáng tạo, những ứng dụng công nghệ số để góp phần vào sự thay đổi phương thức học tập, mô hình học tập và để có những kết quả học tập hiệu quả hơn, phù hợp hơn, tham gia tích cực trong việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân;

tạo ra một xã hội học tập mà không có ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng một hệ thống giáo dục công bằng để mọi người đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ giáo dục.

3. Tăng cường công tác giám sát vai trò nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ quản lý trong nhà trường và các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng... trong tổ chức thực hiện xây dựng xã hội học tập; gắn kết mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình “Xã hội học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”...

4. Kịp thời biểu dương gương sáng tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp, làm kinh tế giỏi, phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng suất lao động, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, cuộc sống, góp phần phát triển bền vững gia đình, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới; tuyên dương và nhân rộng các mô hình hay; phong trào hoạt động tốt trong việc thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh việc học tập suốt đời ở địa phương, đơn vị.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” được phát động đúng vào những ngày cả nước đang tung bừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) càng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Với tinh thần và ý nghĩa đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xin được hưởng ứng và kêu gọi những người làm khuyến học, cán bộ, nhân dân của Thủ đô hãy đoàn kết, cùng nhau xây dựng một xã hội học tập bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; để mỗi chúng ta đều trở thành công dân học tập, là một người biết tự học, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, vào nhiệm vụ chuyên môn. Tất cả chúng ta sẽ cùng xây dựng con đường tri thức rộng mở của đất nước Việt Nam phồn thịnh và phát triển hơn.

Một lần nữa, kính chúc Thủ tướng, các đồng chí đại biểu lãnh đạo Trung ương, các đồng chí đại biểu khách quý lời chúc mừng đoàn kết, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

PHÁT BIỂU HƯỞNG ỨNG

Tại Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

Đoàn Hồng Vũ

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

Hôm nay, tôi rất phấn khởi được tham dự và phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông. Từ xa xưa, trong hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt của tự nhiên đã hình thành đức tính cần cù, ý chí tiến thủ, hiếu học, với tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong cuộc sống.

Phát huy truyền thống ông cha, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Học là cốt để lao động cho tốt, sản xuất cho tốt". Sau 18 năm triển khai thực hiện các Đề án “Xây dựng xã hội học tập” do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đặc biệt là 10 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, phong trào xã hội học tập, phong trào “Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục ở Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể là: số người trong độ tuổi 15- 35 biết chữ đạt tỷ lệ 99,7%; 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu đọc, học tập của các tầng lớp nhân dân được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả; số gia đình đạt gia đình học tập, dòng họ đạt dòng họ học tập, cộng đồng đạt cộng đồng học tập, đơn vị đạt đơn vị học tập vượt kế hoạch đề ra. Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng nghề trong lực lượng lao động được quan tâm, 76% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng; tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn ngày càng tăng; lao động qua đào tạo của tỉnh cuối năm 2022 đạt 67,7%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ đạt 27,4%... Phong trào xã hội học tập đã gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xóa đói giảm nghèo... được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng; được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Trước yêu cầu mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi toàn diện nền kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ dân trí đi đôi với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của thị trường lao động và xu thế chuyển dịch nhân lực trên thị trường lao động. Do đó xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia có kết quả. Vì vậy với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của ngành Lao động, thương binh và xã hội cấp tỉnh, chúng tôi thống nhất cao và xin được hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” với những nội dung cụ thể:

1. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và các chương trình của Thủ tướng Chính phủ về: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; xây dựng mô hình công dân học tập; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp; Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan; các quyết định, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để triển khai thực hiện Phong trào thi đua một cách chủ động, trách nhiệm, tích cực; bằng những việc làm cụ thể, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, phù hợp lĩnh vực đời sống xã hội, vùng miền, đối tượng với đầy đủ các nội dung, thiết thực và đạt hiệu quả trong thời gian tới. Phân đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra; xây dựng tỉnh học tập, huyện học tập, xã học tập, đơn vị học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, công dân học tập theo nội dung, tiêu chí Đề án và các chương trình của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức công tác xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số và công nghệ thông tin trong tất cả các đối tượng thuộc phạm vi địa phương, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, dòng họ. Nhất là các đối tượng là người học có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, các tầng lớp nhân dân...

3. Đối với người lao động: Tạo điều kiện, hỗ trợ cho công nhân, người lao động được tham gia học tập, bồi dưỡng, hình thành thói quen tự học, tích cực học tập suốt đời, nâng cao trình độ mọi mặt; phát triển khởi nghiệp, sáng tạo; rèn luyện kỹ năng tay nghề, kỹ năng làm việc, ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động, thích ứng với dây chuyền, công nghệ, môi trường và điều kiện làm việc ngày càng cao;

đáp ứng nhu cầu nâng cao tầm kỹ năng nghề của người lao động, tiến tới phổ cập nghề cho người lao động, góp phần đẩy mạnh, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, tăng năng suất lao động. Đồng thời, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội, kỹ năng sống... cho công nhân, người lao động để người lao động có ý thức tốt hơn trong chấp hành pháp luật về lao động, quy chế của đơn vị, doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật... đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị; tăng cơ hội có việc làm và thu nhập tốt hơn cho bản thân người lao động.

4. Thực hiện tốt giải pháp huy động các nguồn lực (Ngân sách nhà nước, xã hội hóa), sự đóng góp của tổ chức, cá nhân về công sức, trí tuệ, vật chất... để xây dựng xã hội học tập ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng và phát triển các mô hình, phong trào thi đua lao động sáng tạo. Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức tham gia hỗ trợ người lao động phát triển tay nghề, rèn luyện và phát triển kỹ năng lao động... Tăng cường hợp tác lao động với các địa phương, với quốc tế, tạo động lực, cơ hội cho các cấp, các ngành, các đơn vị, người lao động được tham gia, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao kỹ năng nghề và kỹ năng làm việc.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Bước vào giai đoạn mới, bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, rất cần triển khai thực hiện tốt Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” của các cấp, các ngành, các tổ chức; sự phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, gia đình và cộng đồng, đặc biệt bản thân người dân, người lao động nhằm ý thức được quyền lợi, trách nhiệm của bản thân; phải xem “Học tập suốt đời - cơ hội việc làm bền vững” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Giáo dục lao động phải kết hợp với giáo dục kỹ thuật và giáo dục chủ nghĩa tập thể. Phải làm cho học sinh tự nguyện, tự giác đạt lợi ích chung trên lợi ích riêng”.

Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động thật sự có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Chúng tôi tin tưởng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng sẽ được hưởng ứng mạnh mẽ, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực và phát huy hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Cuối cùng, xin trân trọng kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu tham dự buổi lễ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TỈNH ỦY PHÚ THỌ
BAN TUYÊN GIÁO**

PHÁT BIỂU HƯỞNG ỨNG

Tại Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

Vi Mạnh Hùng

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ

Thay mặt cho các thành phần tham dự Lễ phát động Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” tại điểm cầu Phú Thọ, cho phép tôi xin được bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung Phong trào thi đua và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ vừa phát động. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất để Phong trào thi đua tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Phú Thọ là mảnh đất có truyền thống hiếu học lâu đời. Nơi đây, có ngôi đền Thiên Cổ Miếu, thờ vợ chồng thầy giáo Vũ Thê Lang và hai học trò là Tiên Dung và Ngọc Hoa công chúa, con gái của Hùng Vương thứ 18 đã minh chứng cho nền văn hiến lâu đời của dân tộc, là biểu tượng thiêng liêng cho sự học và truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của nhân dân ta “Đạo học nét son ngời Lạc Việt, Văn minh dấu ấn rạng Hùng Vương”.

Phát huy truyền thống, trong những năm qua, Tỉnh ủy Phú Thọ đã quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ, Ban Chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh mà nòng cốt là Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên tham mưu giúp Tỉnh ủy, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, cổ vũ, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia, ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước khác. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Phú Thọ đã đạt được

nhieu kết quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của các địa phương trong tỉnh.

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ!

Được vinh dự thay mặt cho những người làm công tác tuyên giáo cả nước phát biểu hưởng ứng Phong trào thi đua do Thủ tướng phát động hôm nay, với chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh Phú Thọ, để Phong trào thực sự có chiều sâu chúng tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong tư duy và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, học suốt đời theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tin đại chúng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

2. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

3. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có những cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng xã hội học tập, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Hội Khuyến học các cấp, làm nòng cốt trong Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời.

4. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, chú trọng hoạt động học tập suốt đời cho người lớn với nhiều nội dung, hình thức phong phú, động viên các tầng lớp nhân dân tự học, học thường xuyên, học suốt đời nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình gắn với phát triển kinh tế, xã hội cộng đồng.

Kính chúc sức khỏe Thủ tướng, các quý vị đại biểu; chúc Phong trào thi đua đạt kết quả tốt đẹp và cả nước sẽ trở thành một xã hội học tập, mọi công dân học thường xuyên, học suốt đời bắt nhịp với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức, công nghệ số trong thời kỳ hội nhập và đổi mới toàn cầu.

Xin trân trọng cảm ơn!